



# XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN THEO HƯỚNG “BỘ TINH, TÌNH MẠNH, HUYỆN TOÀN DIỆN, XÃ BÁM CƠ SỞ” - NHÌN TỪ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

TÔ LÂM\*

*Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã gương mẫu đi đầu trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm “Bộ tinh, tình mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.*

1- Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Với lý luận cánh mạng - khoa học và đội ngũ đảng viên kiên trung, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay khi chuẩn bị thành lập Đảng, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” (năm 1927),

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: Đảng Cộng sản cầm quyền, tổ chức ra Chính phủ công, nông, binh, phát đất cho dân cày, giao công xưởng cho thợ thuyền..., ra sức tổ chức kinh tế mới để thực hành thế giới đại đồng. Kể từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức trở thành đảng cầm quyền, đánh dấu sự chuyển biến quan trọng của cách mạng nước ta cũng như sự thay đổi lớn về chất trong vị trí, vai trò, trọng trách của Đảng trước vận mệnh của dân tộc, nhân dân và toàn xã hội, đó là Đảng tổ chức và lãnh đạo bộ máy nhà nước, đem lại cuộc sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong “Di chúc” để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Đảng ta là Đảng cầm quyền. Mỗi

\* Đại tướng, GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đi đầu thật trung thành của nhân dân.

Quản trị tư tưởng Hồ Chí Minh và kế thừa những truyền thống vẻ vang của Đảng, cùng với việc tăng cường năng lực, sức chiến đấu, bảo đảm hiệu quả sự lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng đến đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, coi đây là một trong những vấn đề chiến lược, xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng. Điều này được khẳng định trong *"Chương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội"* (bổ sung, phát triển năm 2011): "Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên..."<sup>(1)</sup>. Văn kiện Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: "Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả; giữ vững bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên"<sup>(2)</sup>;

Phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là những phương pháp, cách thức, quy trình được Đảng sử dụng tác động vào Nhà nước và xã hội bảo đảm cho quá trình lãnh đạo đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Phương thức lãnh đạo có sự liên hệ mật thiết và là cơ sở, điều kiện để bổ sung, hoàn thiện mục đích, nội dung, điều kiện lãnh đạo của Đảng, và khác với phương thức quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đảng lãnh đạo thông qua Nhà nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đối ngoại

chính là một phương thức lãnh đạo quan trọng bậc nhất trong điều kiện Đảng cầm quyền.

2- Thực tiễn hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này được thể hiện cụ thể: 1- Đảng đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với Công an nhân dân, như Chỉ thị số 10/CT-TW, ngày 5-5-1950, của Ban Thường vụ Trung ương, *"Về Đảng lãnh đạo Công an"*, trong đó đề ra nhiệm vụ và tổ chức công an, đồng thời chỉ thị cho các cấp ủy cử những cán bộ tin cậy, có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức quan tâm, chỉ đạo sát sao các mặt công tác công an từ cơ sở, địa phương. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký các sắc lệnh, chỉ thị, nghị quyết về đổi Nha Công an thuộc Bộ Nội vụ thành Thứ Bộ Công an, đổi tên Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an trực thuộc Hội đồng Chính phủ; thành lập ngành cảnh sát nhân dân và Cục Cảnh sát; thành lập Đảng đoàn Bộ Công an; quy định về tổ chức đảng trong Công an nhân dân trong Điều lệ Đảng... ; 2- Đảng đã thành lập hệ thống tổ chức đảng tương ứng với hệ thống bộ máy của lực lượng công an nhân dân và thông qua đội ngũ đảng viên sinh hoạt trong các tổ chức đảng đó để lãnh đạo toàn diện mọi mặt tổ chức, hoạt động, công tác, chiến đấu của Công an nhân dân; 3- Thể chế hóa các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thành chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân thông qua: Hiến pháp, Luật Công an nhân dân, Luật An ninh quốc gia, Luật Phòng,

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 88

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 199

chống khủng bố...; 4- Lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ của chi bộ, đảng viên; kê khai tài sản, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong Công an nhân dân; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp...

Quản trịet và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, "*Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*", đến nay lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể: Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng được tăng cường, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân được đổi mới, tạo điều kiện để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an bám sát cơ sở, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Điều đó thể hiện trên những nội dung sau đây:

*Về cơ sở chính trị*, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án "*Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*" (Đề án 106), báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018, về "*Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*". Trong đó, tăng cường

hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, coi việc xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tổ chức và đạo đức, đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy công an nhân dân theo hướng "*Bộ tinh, tinh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở*" là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn lực lượng. Tập trung hoàn thiện, phân công, phân cấp rõ ràng, rành mạch về chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng lực lượng, không chia cắt về địa bàn, lãnh thổ, bảo đảm nguyên tắc "*Một việc chỉ một đơn vị chủ trì thực hiện*". Trong đó: các đơn vị ở Bộ chủ yếu thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chỉ tổ chức thực hiện nhiệm vụ lớn, phức tạp liên quan đến nhiều địa phương. Công an cấp tỉnh thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, là cơ quan thực thi, chịu trách nhiệm chính về nắm tình hình, quản lý nhà nước về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương. Công an cấp huyện là cấp trực tiếp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của ngành, nắm tình hình, giải quyết cơ bản các vụ, việc xảy ra, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; trực tiếp giải quyết các yêu cầu của nhân dân về an ninh, trật tự theo quy định. Công an xã, phường, thị trấn là công an cấp cơ sở, gần nhân dân, sát nhân dân nhất, thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề về an ninh, trật tự ở cơ sở, trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào "*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*", hướng dẫn các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

*Về cơ sở pháp lý*, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Dự thảo Luật Công an nhân dân, báo cáo Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, năm 2018; báo cáo, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 6-8-2018, của Chính phủ, *về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an*. Đây là bước phát triển quan trọng, bảo đảm quản trịet, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với tổ chức bộ máy công an nhân dân, tạo cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế; giảm tầng nấc trung gian, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo Bộ Công an ban hành 48 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Bộ; các quyết định sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố vào công an tỉnh, công an thành phố trực thuộc Trung ương; các quyết định quy định tổ chức bộ máy của 63 công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quyết định quy định tổ chức bộ máy của công an cấp huyện. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an cấp tỉnh, công an cấp huyện, công an phường, thị trấn; các đơn vị cấp đội thuộc phòng và công an cấp huyện.

*Về công tác chính trị, tư tưởng*, cùng với việc hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý cho việc triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng công an nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương làm tốt công

tác chính trị, tư tưởng; thường xuyên nắm bắt diễn biến tâm lý tiêu cực và giải quyết kịp thời trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, trước hết là của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Đồng thời, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết xử lý, khắc phục những sơ hở, yếu kém, khuyết điểm trong công tác xây dựng lực lượng, quản lý, sử dụng, sắp xếp, nhận xét, đánh giá cán bộ. Do làm tốt công tác này nên việc triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy của lực lượng công an nhân dân đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là đội ngũ tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp. Nhiều đồng chí đã sẵn sàng đảm nhiệm những cương vị thấp hơn, thậm chí xin không đảm nhiệm chức vụ, nghỉ hưu trước thời hạn. Nhiều đồng chí sẵn sàng về công tác tại đơn vị trực tiếp chiến đấu, tại địa bàn cơ sở theo sự phân công của tổ chức, bảo đảm yêu cầu kiện toàn, ổn định của đơn vị, tổ chức theo chủ trương của Bộ.

*Về công tác tổ chức cán bộ*, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có hướng dẫn cụ thể về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức cán bộ đối với từng cấp công an. Đến nay, kết quả triển khai cho thấy, sau khi kiện toàn, toàn lực lượng công an nhân dân đã giảm 6 tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục và hơn 800 đơn vị cấp phòng, hàng nghìn đơn vị cấp đội. Đội ngũ cán bộ ở Bộ giảm 35 lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng và tương đương, 287 trưởng phòng và tương đương; ở công an các địa phương: điều động, bố trí các đồng chí giám đốc, phó giám đốc và điều động gần 15.000 cán bộ, chiến sĩ của 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đến công tác tại công an cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc “Một nhiệm vụ chỉ do một đơn vị chủ trì, một đơn vị đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ”, ưu tiên, bố trí chuyên sâu các đơn vị trực tiếp chiến đấu, không chia cắt về địa bàn, lãnh thổ, đối tượng, lĩnh vực quản lý.

3- Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, vận hội, những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ vẫn hiện hữu. Hơn lúc nào hết, tăng cường năng lực, sức chiến đấu, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, trong đó đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân là yêu cầu khách quan, cấp thiết, là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho lực lượng công an nhân dân luôn giữ vững bản chất giai cấp, tính đảng, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong tình hình mới. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân vừa phải bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy vai trò, hiệu lực quản lý của Nhà nước, đề phòng và khắc phục tình trạng “bao biện làm thay” hoặc “buông lỏng” sự lãnh đạo. Vì vậy, lực lượng công an nhân dân tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

*Một là*, về nhận thức, cần thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một bộ phận cấu thành của toàn bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, hiệu lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân là một bộ phận quan trọng; là bản phận, trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng và của từng đảng viên, với sự gắn bó chặt chẽ, đồng bộ giữa các lãnh đạo bằng chủ trương, nghị quyết, bằng cán bộ, tổ chức, bằng công tác tư tưởng và bằng pháp luật, nhằm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

*Hai là*, kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân, coi đây là nhân tố quyết định đến thành công, chất lượng, hiệu quả xây dựng lực lượng và hoàn thiện tổ chức, bộ máy công an các cấp trong giai đoạn hiện nay. Trọng tâm là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp; xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân; chỉ đạo kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở đối với công an các cấp, nhất là công an cấp xã.

Đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân, cần đặc biệt quan tâm quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Công an nhân dân<sup>(3)</sup>, với chủ đề công tác là “*Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở*” và khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng công an nhân dân: “*Chủ động, nêu gương, kỷ cương,*

(3) Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, “*Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*”; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, “*Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ*”; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018, của Bộ Chính trị, “*Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*”; Luật Công an nhân dân năm 2018; Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 6-8-2018, của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an

*trách nhiệm, hiệu quả”* mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã thống nhất chỉ đạo.

*Ba là*, tiếp tục kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, cụ thể hóa việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của công an các đơn vị, địa phương. Phân biệt rõ giữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với quản lý, điều hành công tác chuyên môn của thủ trưởng đơn vị, trong đó cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân lãnh đạo, chỉ đạo thông qua nghị quyết, chỉ thị, công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát.

*Bốn là*, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, việc xây dựng lực lượng công an nhân dân theo phương châm “*Bộ tinh, tinh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở*”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải dựa trên cơ sở khoa học, hoạt động thực tiễn, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, thiết thực và hiệu quả đối với từng hệ lực lượng, từng cấp công an. Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy công an các đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của lực lượng công an ở tất cả các cấp, các lĩnh vực, trọng tâm là ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ chức năng, nhiệm vụ từng cấp công an, tổ chức phân công, phân cấp bảo đảm tăng cường cho cơ sở; bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, để bảo đảm công an cấp cơ sở thực hiện tốt chức năng nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề về an ninh, trật tự ở cơ sở, trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”, hướng dẫn các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ an

ninh, trật tự, qua đó đáp ứng và giải quyết các nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, bảo đảm phương châm “*Giữ vững bên trong là chính*”.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác nghiên cứu, cụ thể hóa khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 4-8-2017, của Bộ Chính trị; tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo Quy định số 90-QĐ/TW, ngày 4-8-2017, của Bộ Chính trị trong Công an nhân dân. Đồng thời, ban hành Bộ tiêu chí cán bộ công an các cấp theo phương châm “*Bộ tinh, tinh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở*” để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

*Năm là*, lựa chọn, đề cử những cán bộ thực sự đủ năng lực, uy tín, trình độ, đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo để tham gia cấp ủy các cấp. Đề cao và phát huy trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị công an các cấp và các tổ chức, cơ sở đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức cán bộ, chế độ, chính sách và kiểm tra, giám sát đối với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an nhân dân. Thường xuyên, kịp thời nắm bắt, giải quyết thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Bố trí, sử dụng phù hợp với tiêu chí cán bộ, sở trường công tác, chuyên ngành đào tạo và nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ ở các cấp công an, có lộ trình, bước đi thích hợp, không nóng vội, chủ quan, duy ý chí và cũng không áp đặt, máy móc, cứng nhắc. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, kịp thời công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chủ động phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong lực lượng công an nhân dân. □